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รายงานการประชุมประจ าเดือน กรกฎาคม 2556 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6  และหน่วยงานส่วนกลาง 

ครั้งที ่ 1 /2556 
วันพฤหัสบด ีที่ 4  กรกฎาคม   2556  เวลา  09.30 น. 

ณ  ห้องประชุม   ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 
ผู้มาประชุม 

    1 นายสุพจน์                   เพริดพริ้ง ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ประธาน 
2 นายนฤเบศร์                ชุมทอง (แทน)ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6   

3 นายโกวิทย์   สันตจิตร 
สาขาปัตตานี 
ผู้อ านวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ 

4 นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ ผู้อ านวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์  
5 นายประยุทธ               ชุมเรียง ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา 
6 นายเรวัตร                  จันทนะ ผู้อ านวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟปุา 
7 นายประชัน มีบุญ ผู้อ านวยการส่วนจัดการต้นน้ า 

 
    และผู้อ านวยการส่วนจัดการต้นน้ า สาขาปัตตานี 

8 นางสาวจุฬาลักษณ์ แสงสว่าง (แทน) ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์และปูองกันทรัพยากร 
9 นางสาวโสภา ชูชื่น ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 
10 นางนพวรรณ เสวตานนท์ หัวหน้กลุ่มงานวิชาการ 
11 นายสราวุธ                  รักษ์วงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย 
12 นายพรเทพ มหันตมรรค ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์และปูองกันทรัพยากร  

13 นายนิวัติ เฉลิมวัย 
สาขาปัตตานี 
ผู้อ านวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์   

14 นายนฤเบศวร์ ชุมทอง 
สาขาปัตตานี 
ผู้อ านวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สาขาปัตตานี 

15 นายวิโรจน ์ ศิริอุมากุล ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา  สาขาปัตตานี 
16 นายไพบูลย์ เพชรแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สาขาปัตตานี 
17 นายวัชรินท นวลแก้ว ผู้อ านวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชด าริ 

   
และหัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาปุาไม้ จังหวัดนราธิวาส 

18 นายสิทธิชัย หมัดสี ผู้อ านวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟปุา  

   
สาขาปัตตานี 

19 นายนิรุทธิ์ พุทธพงศ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุาสงขลา 
20 นายชาติชาย จรเสมอ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าคลองเทพา 
21 นายพริษฐ์ นราสฤษฏ์กุล หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าคลองนาทวี 
22 นายบ ารุง คงสมา หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าคลองปุาพรุพ้อ 
23 นายชุมพล แดงเอียด หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าคลองบางแก้ว 
   /24 นายพันธ์พงศ์... 
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/53 นายจ านง... 

 
24 

 
นายพันธ์พงศ์ 

 
คงแก้ว 

 
หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ าคลองอู่ตะเภาและ 

   
หัวหน้าศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้ 

   
หญ้าแฝกด้านปุาไม้ที่ 5 (สงขลา) 

25 นายนรินทร์ ตรียงค์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาปะช้าง – แหลมขาม 
26 นายวิรัตน์ ไสยะ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาปุากราด 
27 นายอภิเชษฐ์ เพ็งแก้ว หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลสาบสงขลา 
28 นายชาย สุวรรณชาติ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 
29 นายสมชัย แสงแก้ว หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาโตนงาช้าง 
30 นายโกมล ใจสว่าง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเขาบรรทัด 
31 นายรัตติกาล      นวลแก้ว หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ 

   
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

   
จังหวัดนราธิวาส 

32 นายธเนศ เสียงสุวรรณ์ หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปุาหาดใหญ่ 
33 นางเพลินจิตร์ ภวังสวัสดิ ์ หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปุาทะเลน้อย 
34 นายถวิล                    แก้วผอม หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปุาทะเลสาบ 
35 นายสรยุทธ                 ไชยเขียว หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ปุาโคกไม้เรือ 
36 นายสุเนตร์ การพันธ์ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ปุาปุาพรุปุาฮาลา-บาลา 
37 นายยงยุทธ นาควิโรจน์ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ปุาท่าอากาศยานหาดใหญ่  

   
และหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ปุาสงขลา 

38 นายปทุม พงศกรเฟื่องฟู หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ปุาสุไหงโก-ลก  
39 นายธีระวุฒิ คงสวัสดิ์ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ปุาตากใบ 
40 นายภูริชวัน บุษบก หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ปุาสะเดา 
41 นายวิลาศ อนุจันทร์ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ปุาปาดังเบซาร์ 
42 นายจักรพงศ์ นุ่นสง หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ปุาเบตง 
43 นายณรงค์ศักดิ์ พงค์ดี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาฮาลา-บาลา 
44 นายอิศราพันธ์ บุญมาศ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาปูุ - เขาย่า 
45 นายธรรมนูญ สุวรรณมณ ี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง 
46 นายปรีชา เฝือคง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี 
47 นายมะแอ เจะโด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว 
48 นายสรรเสริญ เทพโอสถ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบางลาง 
49 นายพีระวัฒน์ ดาโอ๊ะ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง 
50 นายเกษม สุวรรณฏาพงค์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟปุานราธิวาส 
51 นายซามูดิง หะยีบือราเฮง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ าตกซีโป 
52 นายทิพย์รัตน์ ทัยศรี หัวหน้าวนอุทยานควนเขาวัง 
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/56  นายสยามรัฐ... 

/ผู้เข้าร่วมประชุม... 

53 นายจ านง กลายเจริญ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลหลวง 
54 นายบ ารุงรัตน์ พลอยด า หัวหน้าวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี 

55 นายปราโมทย์ แก้วนาม หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุาพัทลุง 
56 นายสยามรัฐ อวัยวานนท์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุาปัตตานี 
57 นายจเรย์ อ๋องสกุล หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุายะลา 
58 นายมนูญ พลปณชัยนุรักษ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุานราธิวาส 
59 นายศักดา จันทร์เดิม หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุาพรุโต๊ะแดง จงัหวัดนราธิวาส 
60 นายวีรเชษฐ์ สงสมพันธุ์ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ปุาพัทลุง 
61 นายกอบศักดิ์ สุวรรณรัตน์ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ปุาโตนงาช้าง 
62 นายโสภณ คุณมี หัวหน้าโครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติฯ จังหวัดสงขลา 
63 นายสุนทร โต๊ะด า หัวหน้าโครงการส ารวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอก 

   
ไม้ประดับปุา  ภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส 

64 นายมีศักดิ์ แก้วกูล หัวหน้าโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ปุา สวนปุา 

   
พระนามาภิไธยภาคใต ้พื้นที่ส่วนที.่2.จังหวัดยะลา-นราธิวาส 

65 นายทวีศักดิ์ วัฒนาสันติกุล หัวหน้าสวนรวมพรรณไม้ปุา 60 พรรษา  มหาราชินี  

   
ภาคใต้  จงัหวัดนราธิวาส 

66 นายอนันต์   ขวัญมณี (แทน) หัวหน้าโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5  

   
จังหวัดนราธิวาส 

67 นายโกวิทย์   หวังทวีทรัพย์ หัวหน้าโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 จังหวัดยะลา 
68 นายสุธรรม เมฆทองหวาน หัวหน้าโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 จังหวัดยะลา 
69 นายอนันต์   ขวัญมณี หัวหน้าโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12  

   
จังหวัดนราธิวาส  

70 นายธราธร แก้วพลับ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์  จังหวัดพัทลุง 
71 นายวราวุธ พรหมอ่อน หัวหน้าสวนรุกขชาติ พฤกษามหาราชินี 
72 นายไพบูลย์ เพชรแก้ว หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้  
73 นายมาเณศ บุณยานันต์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติปุาพรุสิรินธร  

   
จังหวัดนราธิวาส 

74 นายปรีชา มณีรักษ์ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้ 
75 นายประยุธ ชลสุวรรณ หัวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

   
ในพ้ืนที่สวนปุาควนเขาวัง 

76 นายอุเซ็ง มะสะนิง หัวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติปุาชายเลนยะหริ่ง 

   
จังหวัดปัตตานี 

77 นายอภิชาติ   รัตนวิระกุล หัวหน้าสถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง.จังหวัดนราธิวาส 
79 นางสาวเกสรี รักชุมคง หัวหน้าสวนรุกขชาติถ้ าเขานุ้ย 

/ผู้เข้าร่วมประชุม...  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1 นางสาวพนาวัลย์ โรจนด ารงค ์ หัวหน้าฝุายการเงินและบัญชี 

2 นางรัชนี                      รัตนพันธุ ์          หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
3 นางอวยพร                  ศรีสุวรรณ         หัวหน้าฝุายพัสดุ 
4 นายวิรัตน์                รูปสูง หัวหน้าฝุายแผนงานและติดตามประเมินผล 
5 นายดาราแม แขวงบู นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ 
6 นางนิภา แก้วชูชื่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
7 นางวราภรณ์ คงสมา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
8 นางสาวมัทนา ไชยศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
9 นางสาววรัญรดา พรมจินโน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
10 นางสาวกัลยารัตน์ รัตนจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
11 นายพรรษกร มณียม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
12 นางสาวกัลญา ศรีสุขแก้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ผู้ไม่มาประชุม 

  1 นายประไพย์ศักดิ์ สุขย้อย หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาเหรง    ติดราชการ 
2 นายเขมชาติ ช่วยเมือง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี  ติดราชการ 
3 นายโกเมศ คงประสิทธิ์ หัวหน้าศูนย์ศึกษาและสาธิตผลิตภัณฑ์จากไผ่ จ.ยะลา  

   
ติดราชการ 

4 นายด ารงศักดิ์ สมวัฒนศักดิ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาวิศวกรรมที่ 6/2 (พัทลุง)   

   
ติดราชการ 

      ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้ .- 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1  แต่งตั้งรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีค าสั่งที่ 192/2556 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ .ศ. 
2556 แต่งตั้ง นายเสริมยศ สมม่ัน ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่ ) เป็นรองอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ซึ่งกรมได้มีค าสั่งมอบหมายให้ดู แลรับผิดชอบ ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 7, 8, 9 และ 10 ส าหรับส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ยังเป็น รองธีรภัทร ประยูรสิทธิ ดูแล
รับผิดชอบเหมือนเดิม 
 

 1.2  แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายวิเชษฐ เกษมทองศรี 
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งท่านเคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงต่างๆ เคยเป็นผู้บริหารของบริษัทเอกชน และท่านได้เดินทางไปปฏิบัติงานที่กระทรวงแล้วเมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2556  
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 1.3 การประชุมผู้บริหารกรมครั้งที่ 4/2556 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 
 กรมมีหนังสือที่ ทส . 0901.203/ว 11421 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ขอเชิญประชุมผู้บริหาร
กรมในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ท่านใดมีเรื่องส าคัญท่ีจะเสนอหรือปัญหาอุปสรรคที่
จะให้กรมช่วยเหลือหรือด าเนินการ ให้แจ้งมาที่ส่วนอ านวยการเพื่อรวบรวมจัดท าเอกสารในภาพรวม 
 1.4 เร่งรัดการปฏิบัติงานตามแผนและการเบิกจ่ายเงิน 
 เนื่องจากเหลือเวลาประมาณ 2 เดือน กว่าจะสิ้นปีงบประมาณขอให้หน่วยงานเร่ งรัดการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนกรม หากมีปัญหา อุปสรรค ให้รีบรายงาน ฝากผู้อ านวยการส่วน/หัวหน้ากลุ่ม และผู้อ านวยการ
ส านักพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 6 สาขาปัตตานี เร่งรัดด้วย ส าหรับการส่งใบส าคัญเบิกจ่ายเงิน ฝุายการเงิน ส่วน
อ านวยการได้ท าหนังสือแจ้งเวียนแล้ว ให้ส่งวันที่  16 กันยายน 2556 เป็นวันสุดท้าย ส าหรับใบส าคัญเดือน 
กรกฎาคม สิงหาคม ให้รีบส่งเบิกเดือนกันยายน ขอให้เป็นเงินยืม และควรจะส่งถึงส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 6 
ภายในวันที่ 10 กันยายน 2556 จะได้ไม่กระจุกตัว หากมีปัญหาสามารถแก้ไขได้ทัน 
 1.5 แนวทางปฏิบัติการส่งหนังสือถึงกรม 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช เคยมีหนังสือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการ          
ตามหนังสือที่ ทส .0901.203/11711 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552 แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ เนื่องจากส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาบางสาขาได้ ส่งหนังสือเพ่ือให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช พิจารณา 
อนุมัติ อนุญาต ตลอดจนเรื่องทั่วไป โดยไม่ให้ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาในเรื่องนั้นมา
ก่อน ซึ่งเป็นการกระท าข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนืองานขึ้นไปเป็ นผู้สั่งให้กระท าหรือ
ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวตาม มาตรา 83(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ.2551   
ที่น าเรื่องนี้มาแจ้งที่ประชุมเนื่องจาก กรมได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ ทส .0901.504/11859 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2556 ขอให้ก าชับผู้อ านวยการส านักบริ หารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 สาขาปัตตานี ปฏิบัติตามหนังสือที่ 
ทส.0901.203/11711 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2552 ดังกล่าวข้างต้น โดยเคร่งครัด ขอฝากผู้อ านวยการ
ส่วนอ านวยการช่วยตรวจสอบหนังสือก่อนส่งกรมด้วย ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 จะท าหนังสือก าชับไปอีก
ครั้งหนึ่ง 
 1.6  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการขอย้าย/เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน 
 ขอให้ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ว่า ในกรณีที่พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า หรือข้าราชการที่เดือดร้อน 
เช่น พ่อแม่ไม่สบาย ต้องกลับไปดูแล ให้ท าหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงานที่ตนปฏิบัติงานอยู่พิจารณาก่อน หากไม่
ขัดข้องให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นท าหนังสือสอบถามหัวหน้าหน่วยงานที่ลูกน้ องจะไปปฏิบัติงานว่าจะขัดข้อง
หรือไม่ เช่น อยู่ปัตตานีแต่จะขอไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานที่พัทลุง ต้องให้หัวหน้าหน่วยงานที่พัทลุงไม่ขัดข้อง 
แล้วจึงท าหนังสือถึงส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 โดยแนบหนังสือที่เก่ียวข้องทั้งหมดมาด้วย เพื่อจะได้ออก
ค าสั่งในกรณีที่จ าเป็นจริงๆ เพราะบางหน่วยงานไม่ทราบมีเหตุผลอะไร สาขาปัตตานีขอมาให้ออกค าสั่ง 6 คน 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ท าหนังสือแจ้งไปแล้วว่าให้ส่งรายละเอียดมาทั้งหมด เพ่ือจะได้พิจารณาว่า
เดือดร้อนจริงหรือเปล่า ถ้าเดือดร้อนจริง หน่วยงานทั้ง 2 หน่วยไม่ขัดข้องก็ออกค า สั่งได้เลย ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่อง
ของขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ถ้าเขามีความจ าเป็นเร่งด่วนจริงๆ ไม่ใช่เหตุผลว่าไม่อยาก
ท างานที่เดิมเพราะไม่ชอบหัวหน้าคงไม่ใช่ ได้ก าชับมาตลอดว่าทุกครั้งเราอยู่ในหน่วยงานภาคสนาม ให้ดูแล
ลูกน้องให้ดีๆ เพราะเขาปฏิ บัติหน้าที่แทนเรา เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแทนเรา บางทีหัวหน้าหน่วยก็ไม่ได้ออกไป
จับกุมหรืออะไรก็แล้วแต่ ก็ให้ดูในเรื่องสวัสดิการและความเป็นอยู่ของเขาด้วย เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ        
มีเหตุผลและคุยกันก่อน ถ้าสามารถช่วยเหลือหรือโยกย้ายได้โดยเราไม่ขาดอัตราก าลัง สามารถปฏิบัติงานได้ดี
เหมือนเดิมก็ตกลงกัน ไม่ต้องแต่งตั้งกรรมการในการพิจารณาให้มันวุ่นวาย หัวหน้าหน่วยคนไหน ลูกน้องขอย้าย 
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จ านวนมากต้องพิจารณาตัวเอง ฝาก ผอ.นฤเบศร์ฯ ไปดูว่ามีเจ้าหน้าที่ขอย้าย 6 คน ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา
เฉลิมพระเกียรติฯ จ.นราธิวาส 2 คน ขอย้ายมาอยู่เขตห้ามล่าสัตว์ปุาเขาปะช้าง จังหวัดสงขลา ทั้ง 2 คน ไปดู
เขาว่ามีความจ าเป็นเดือดร้อนจริงหรือเปล่าแล้วให้รายงานมาให้ส านักฯ 
 1.7 การตั้งหน่วยงานภายในส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16  
 กรมฯได้ก าหนดให้จัดตั้งหน่วยงานภายในส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1-16 โดยมติที่ประชุม อ.ก.พ. กรมฯ
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ให้ตั้งส่วนขึ้นมา 1 ส่วน คือ ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากร
ปุาไม้และสัตว์ปุาเพ่ือจะได้มีต าแหน่งอาวุโสเพิ่มข้ึนส านักละ 1 คน รวม 16 คน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  

1.  ก าหนดแผนปฏิบัติการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ปุา กับชุมชน ท้องถิ่น 
และส่วนราชการในภูมิภาค 

2. ประสานความร่วมมือ และผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรปุาไม้และสัตว์
ปุากับชุมชน ท้องถิ่นและส่วนราชการในภูมิภาค 

3. แก้ไขปัญหาอุปสรรค ด้านทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาทางการบริหารร่วมกับหน่วยงานต่างๆใน
สังกัดและส่วนราชการอ่ืนๆ รวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืชและหน่วยงานอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่นั้นๆ ภายใต้ภารกิจและอ านาจหน้าที่ 

5.  พัฒนาแนวทางวิธีการ ในการส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่นและส่วนราชการในภูมิภาคให้มีความรู้สึก
หวงแทน และมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา 

6. ติดตาม รวบรวม ประเมินผลการปฏิบัติงานการประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรปุาไม้และสัตว์
ปุาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะทันในปีนี้หรือไม่เพราะต้องให้ อ .ก.พ. กระทรวงเห็นชอบก่อน แต่ถ้าได้ก็ดีเพราะจะ
ได้ต าแหน่งอาวุโสเพิ่มข้ึน 16 คน ส าหรับต าแหน่งอื่นๆ กรมให้ส านักฯเกลี่ยจากส่วน /กลุ่ม ต าแหน่งประเภท
ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 4 อัตรา ต าแหน่งประเภทวิชาการไม่น้อยกว่า 2 อัตรา 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 1.8  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 
จังหวัดสงขลา      
นายเรวัตร  จันทนะ  ผู้แทนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสงขลา  
          ได้รายงานที่ประชุมว่า การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสงขลา   ในวันที่  3 กรกฎาคม 
2556 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุม  1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มี
สาระส าคัญแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
        1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายกฤษฎา บุญราช) เป็นประธานที่ประชุม 
        2. ส าหรับเดือนนี้ไม่มีเรื่องเก่ียวข้องกับส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 แต่อย่างใด 
        3. เรื่องเพ่ือโปรดทราบ 
   3.1 มีการแนะน าผู้ที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  4  ราย ได้แก่ 
         - ว่าที่ร้อยโทประมวล  สุขสถิตย์   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 
         - นางสาวสุวีณา  ทวีเกียรติพงศ์    หัวหน้าส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลา 
         - นายไชยทวี   อติแพทย์           ศึกษาธิการภาค 11 
         - นายสุรเชษฐ์  นามวงศ์            อัยการจังหวัดนาทวี 
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   3.2  จังหวัดสงขลา ขอความร่ วมมือในการก ากับดูแลการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ  
โดยเคร่งครัดในการปฏิบัติต่อธงชาติด้วยความเคารพ ตลอดจนดูแลธงชาติด้วยความเคารพ ดูแลธงชาติที่จะมา
ใช้ชักหรือแสดง ต้องมีสภาพดี เรียบร้อย ไม่ขาดวิ่นและสีไม่ซีดจนเกินควร 
  3.3  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขอบคุณหน่ วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจ าเดือนมิถุนายน 2556 จัดเมื่อวันที่ 11 
มิถุนายน  2556 ณ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 และในครั้งต่อไป ประจ าเดือนกรกฏาคม 2556 ณ 
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษ าตามอัธยาศัยภาคใต้ (กศน .ภาคใต้ จ .สงขลา ) ในวันที่ 16 
กรกฏาคม 2556 เวลา 07.00 น. 
  3.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปูองกันและบรรเทาอุทกภัย อ าเภอหาดใหญ่ อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (กิจกรรมขุดลอกร่องน้ า 3 ร่อง) งบประมาณ 12,075 ล้านบาท 
  3.5 รายงานผลการจัดงาน OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกลสู่อาเซียน ประจ าปี 2556 
ด้วยงบประมาณ 9.985 ล้านบาท ด าเนินการระหว่างวันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2556 มีผู้เข้าร่วมชมงาน 
206,956 คน รวมยอดจ าหน่ายและสั่งซื้อ 123,391,915.- บาท เพิ่มขึ้นจากปี  2555  เป็นเงิน 
41,305,491 บาท  คิดเป็นร้อยละ 32.52 
  3.6  วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ เพ่ือให้ประชาชนในชาติรับรู้และเข้าใจการสหกรณ์ 
พร้อมทั้งน าไปใช้ในวิถีชีวิตและการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 
  3.7  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2556 ไตรมาส 3  งบประมาณ  
24,153.53 ล้านบาท  เบิกจ่าย  18,658 ล้านบาท  คิดเป็น 77.25% 
 ส าหรับรายจ่ายงบลงทุน 10 ล้านบาทข้ึนไป ส านักฯ 6 ได้รับงบประมาณ 39.37 ล้านบาท เบิกจ่าย 20.21 
ล้านบาท คิดเป็น 51.33% ถือว่าเป็นไปตามเปูาหมาย และไตรมาสสุดท้ายขอให้ได้ตามเปูาหมายคือ 80% 
  3.8  จังหวัดสงขลา ได้รับหมายก าหนดการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาหญิงจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ในวันที่  14 – 16 สิงหาคม 2556 และหมายก าหนดการรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จในวันที่  23 – 25 สิงหาคม 2556 
ที่ประชุม   รับทราบ 
จังหวัดพัทลุง  
นายชาย     สุวรรณชาติ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 
 ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมประจ าเดือนจังหวัดพัทลุง  ไม่มีเรื่องเก่ียวข้องกับส านักฯ 6 
แต่มีเรื่องเก่ียวข้องบางส่วนในกรณีท่ีมีข่าวในพ้ืนที่ขณะนี้ว่า โดยเฉพาะในเว็บไซต์ พัทลุง . Com ในเมเนเจอร์
ออนไลน์ว่าทางเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อยปล่อยให้พระต าหนักทิ้งร้างและมีผักตบชวาปกคลุมเป็นจ านวนมาก
สร้างความหดหู่ให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งทางเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย ขออนุญาตชี้แจงให้ท่าน ผอ .ส านักฯ6 
และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ ดังนี้ ว่าในปัจจุบันนี้ เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อยเราได้จัดท าโครงการเก่ียวกับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อยพื้นที่ต าหนักทะเลน้อยปรับปรุงทางเข้า ปรับปรุงสะพาน 
ศาลาบัวหลวง และปรับปรุงอาคารที่ท าการซึ่งเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่จะรองรับพระต าหนักทะเลน้อย
โดยใช้งบประมาณของจังหวัดพัทลุง จ านวน 5,000,000.- บาท ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนิ นการเสร็จสิ้นแล้ว 
นอกจากนี้ยังมี โครงการก าจัดวัชพืช จ านวน 2,700,000.- บาท เป็นงบประมาณของจังหวัดพัทลุงด้วย
เช่นกันซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างด าเนินการของผู้รับจ้างยังไม่เสร็จสิ้นโดยแบ่งออกเป็น   โครงการสร้าง 
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แนวปูองกันวัชพืช และโครงการก า จัดวัชพืช ซึ่งขณะนี้ผู้ด าเนินการรับจ้างก็ด าเนินการอยู่ ยังไม่แล้วเสร็จ  
อีกโครงการหนึ่งก็คือ โครงการปรับปรุงพระต าหนักทะเลน้อย ซึ่งขณะนี้ทางเขตได้ส่งเรื่องให้กับทางส่วน
ประสานโครงการพระราชด าริในการขออนุญาตปรับปรุงพระต าหนัก จ านวน 5,000,000.- บาท และ
นอกจากนี้ยังมีโครงการก าจัดผักตบชวาของเทศบาลต าบลพนางตุง ในพ้ืนที่ซึ่งท าเรื่องขออนุญาตมาที่เขตห้าม
ล่าสัตว์ปุาทะเลน้อยและก็ได้ส่งเรื่องให้กับกรมอุทยานแห่งชาติฯไปแล้วเพ่ือพิจารณาขออนุญาตซึ่งทั้งหมด
โครงการที่ผ่านมาถือว่าเป็นโครงการที่ด าเนินการเพ่ือให้เกิดความสวยงาม สง่าง าม และก็ให้สมพระเกียรติซึ่งก็
อยู่ในระหว่างการด าเนินการ แต่เนื่องจากมีข่าวออกไปในทางท่ีไม่ดี ก็เลยขออนุญาตน าเรียนมาชี้แจง 
ผู้อ านวยการส านักฯ 6 ท่านหัวหน้าส่วน หัวหน้าหน่วยงานทุกท่าน เพื่อรับทราบและก็ช่วยเป็นกระบอกเสียง
และเป็นประชาสัมพันธ์ให้แก่เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อยด้วย 
ประธาน   ขอให้ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุาช่วยไปตามเรื่องท่ีกรมฯ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
จังหวัดปัตตานี   
นายนฤเบศร์  ชุมทอง (แทน) ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี 
 ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมประจ าเดือนจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 
มีการประชุมครั้งที่ 6/2556 วาระการประชุมต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรายงานผลความคืบหน้าของ
หน่วยราชการต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะน าเรียนในที่ประชุมให้รับทราบ 1 เรื่อง เพ่ือเป็นความรู้  
         1. ที่จังหวัดปัตตานีมีห้ องประชุมอยู่ทั้งหมด 3 ห้องด้วยกัน แต่ได้มีการประกวดกันแต่งตั้งชื่อห้ อง
ประชุมต่างๆ คือ  
   -    ห้องประชุมที่ 1 บนชั้น 4 ของอาคารศาลากลาง ชื่อว่า พญาตานี 
   -    ห้องประชุมที่ 2 ชื่อว่า ห้องประชุมศรี นัครา ที่น ามาเรียนให้ทราบเพื่อให้รู้ว่าทั้ง 2 ชื่อนี้ เป็นชื่อปืนใหญ่
โบราณของจังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะพญาตานี เป็นปืนโบราณใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยังอยู่ที่
กระทรวงกลาโหมที่กรุงเทพฯ ส่วนปืนใหญ่ศรีนัคราได้จมลงไปในทะเลอ่าวไทยไปแล้ว ประกอบกับเมื่อวันที่ 2 
มิถุนายน 2556 ก็ได้มีการจ าลองปืนพญาตานีเพื่อมาประดิษฐานที่มัสยิดกรือเซะแต่ไม่ทราบว่าด้วยสาเหตุ
อะไร ปืนพญาตานีน ามาแล้วก็ไม่สามารถท่ีจะอยู่ยืนยาวสักเท่าไหร่ มีอายุแค่เพียง 9 วัน ก็โดนลอบวางระเบิด
ไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 
จังหวัดนราธิวาส   
นายนฤเบศร์  ชุมทอง ผู้อ านวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สาขาปัตตานี 
 ได้รายงานที่ประชุมว่า การประชุมประจ าเดือนจังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 มีผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นประธาน มีรายละเอียดการประชุมเกี่ยวกับการน าเสนอผลการปฏิบัติงานส่วนราชการต่างๆ 
ท่านผู้ว่าฯ ย้ า ในเรื่องของโครงการปลู กปุา 8 ร้อยล้านกล้า เฉลิมพระเกียรติขอให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกัน
โดยเฉพาะหน่วยงาน ส านักฯ 6 ที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ก็ขอให้ร่วมโครงการดังกล่าว
ด้วย 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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จังหวัดยะลา  
นายสรรเสริญ  เทพโอสถ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบางลาง 
  ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมประจ าเดือนจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 
ไม่มีเรื่องเก่ียวข้องกับปุาไม้แต่อย่างใด แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ก าชับขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการและรักษาชีวิตตัวเอง อย่าประมาทเพราะขณะนี้เหตุการณ์ยิ่งทวีความรุ่นแรงยิ่งขึ้น  
ที่ประชุม   รับทราบ 
1.9 ผู้อ านวยการส่วน / หัวหน้ากลุ่ม / หรือตัวแทนผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 แจ้งผลการ
ปฏิบัติงาน กรณีเป็นตัวแทนผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ให้ที่ประชุมทราบ 
นางนพวรรณ  เสวตานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 ผอ.ส านักฯ ได้มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมแทนในการประชุมการตรวจราชการในรอบที่ 1 ของคณะ
ผู้ตรวจราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ที่ส านักงาน
สิ่งแวดล้อม ภาคท่ี 16 หัวหน้าผู้ตรวจ(นายเกษมสันต์ จิณณวาโส) มีเรื่องที่เก่ียวข้องกับส านักฯ 6  2 เรื่อง คือ  
 1. เรื่องท่ีเกี่ยวกับพ้ืนที่ปุาบุกรุกในจังหวัดสงขลา สืบเนืองจากท่านผอ .ทสจ .จังหวัดสงขลา ท่านได้
รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรของจังหวัดสงขลา และบอกปัญหา คือ ทรัพยากรปุาไม้ถูกบุกรุก ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ท่านผู้ว่าฯจังหวัดสงขลา สั่งให้มีกา รประชุมทบทวน มาตรา 22 มาตรา 25 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2556 ที่ส านักฯ 6 หัวหน้าผู้ตรวจให้ตัวแทนส านักฯ 6 ได้รายงานสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับของส านักฯ 6 ได้
รายงานให้ทราบว่า ในพื้นที่อนุรักษ์ของส านักฯ 6 มีการบุกรุกปุาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสันกาลาคี รีและ
อุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง  ซึ่งปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าในช่วงหลังไม่มีการบินส ารวจสภาพปุามาเป็น
เวลาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งเนื่องจากว่าอาจจะมีชั่วโมงบินของการบินน้อย บางพ้ืนที่ที่มีการบุกรุกเป็นพื้นท่ีที่ยากต่อ
การตรวจสอบภาคพ้ืนดินจะต้องใช้บินส ารวจ และเรียนว่าท่านผู้อ านวยการส านักฯ ได้ประสานกับส านักการบิน
ที่กระทรวง มาบินส ารวจเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคม  ท่านหัวหน้าผู้ตรวจ ก็ได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่
ประสานส านักปลัด แจ้งส านักปลัดให้จัดงบประมาณเพ่ิมเติมให้กับส านักฯการบินของกระทรวง เพื่อจะได้มีการ
บินและทาง ผอ.ทสจ แจ้งว่า สามารถประสานการบินตรวจสภาพปุากับ กอ.รมน. ได้ด้วยอีกทางหนึ่ง  
 2. เรื่องต้นกระท่อมที่ข้ึนอยู่ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเขาบรรทัด จังหวัดสตูล สืบเนื่องมาจาก ผอ .
ทสจ .สตูล ท่านได้รายงานว่า ได้เข้าไปส ารวจพื้นที่ต้นกระท่อม ที่ขึ้นอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ปุาเขาบรรทัด
อ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล มีเนื้อท่ีประมาณ 200 ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เป็นต้นกระท่อมข้ึนเป็น Pure stand 
เนื่องจาก เป็นพื้นที่ที่มีน้ าท่วมขัง ส่วนใหญ่พอฝนตกน้ าท่วมพืชอ่ืนก็จะตาย แต่ต้นกระท่อมจะทนน้ า มันก็เลย
อยู่ได้  ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีมีปัญหาอยู่ในพื้ นที่จังหวัดสตูล เพราะเห็นว่าเป็นแหล่งยาเสพติดชนิดหนึ่ง ท่านหัวหน้า
ผู้ตรวจได้บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ ท่านได้รับทราบแล้ว และสั่งห้ามเด็ดขาด ไม่ให้มีการตัดฟันต้นกระท่อม และได้
สั่งการให้ส านัก ฯ 6 ด าเนินการจัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางนิเวศวิทยา และให้ส านักฯ 6 รายงานกรมฯ เพ่ือ
ขอให้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา มาท าการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าว  
ที่ประชุม   รับทราบ 
นายพรชัย  เพชรพิมพ์พันธุ์  ผู้อ านวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 
          ได้รับมอบหมายจาก ผอ.ส านัก ฯ 6 เข้าร่วมประชุมการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 25 พ.ร.บ.ปุาสงวน 
และมาตรา 22 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ  
  -   มีประเด็นที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมเม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2556 มีรองผู้ว่า ฯ      
ท่านพีรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง  เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายหน่วยงานด้วยกัน ประกอบด้วยตัวแทนจาก
อ าเภอ 10 อ าเภอ ส านักฯ 13 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสงขลา   ทหาร   ต ารวจ 

/ตชด.ในที.่..  
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ตชด. ในที่ประชุม เจ้าหน้าที่ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ได้น าเสนอแนวทางการด าเนินการให้เจ้าหน้าที่จาก
ทุกหน่วยงานได้รับทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติ ตามมาตรา 25 พ.ร.บ.ปุาสงวน และมาตรา 22 พ.ร.บ.
อุทยานแห่งชาติและก็ได้มีการเสนอแนะในหลายๆ เรื่องและสิ่งที่ท่านประธานตั้งข้อสังเกต และอยากจะให้ทาง
หน่วยงานได้รับไปเพื่อที่จะไปหาทางแก้ไข 
  1.ปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบันพื้นที่คือ ปัญหาแนวเขตปุาอนุรักษ์ไม่ชัดเจน ขอให้ทางหน่วยงานในพื้ นที่
ไปประสานกับทางอ าเภอในท้องที่เพ่ือให้ได้รับทราบถึงแนวเขตของปุาอนุรักษ์ของหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน
นั้นๆไม่ว่าจะน าแผนที่ไปให้หรือไปประสานเรื่องขอบเขตต่างๆ นอกจากนั้นท่านประธานได้ตั้งข้อสังเกตว่าใน
พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ในส านักฯ 6 สงขลา ได้รับรายงานการจับกุม มีกา รบุกรุกมากแต่มีการด าเนินการตามมาตรา 
22 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติและมาตรา 25 พ.ร.บ.ปุาสงวนฯ น้อย ก็คงจะต้องน ามาท าการปรับปรุง ติดตาม 
 2. หลายพื้นท่ีที่จับกุมผลการสอบสวนที่เสนอจังหวัด ซึ่งจะรับผิดชอบในเรื่องนี้ปรากฏว่า มีการ
พิจารณางดการสอบสวนหลายคดีด้วยกัน ถามว่าจ ะแก้ปัญหานี้อย่างไร ในที่ประชุมเสนอว่าควรจะให้ทาง
หน่วยงานแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุม ดูแลและให้ฟ้ืนฟูตามธรรมชาติหรือปลูกต้นไม้ทดแทนก็ขอให้ด าเนินการท า
อย่างไรก็ตามอย่าให้มีการปลูกยางพาราในพื้นท่ีจับกุมให้ได้ 
 3.  ท่านประธานได้บอกว่าถ้าด าเนินการตามมาตรา 25 ซึ่งมีข้ันตอนในการปฏิบัติที่มันยุ่งยาก
พอสมควร ท่านเลยมีความเห็นว่า เมื่อพบการกระท าผิด ควรด าเนินการรื้อถอนทันที ส่วนการตรวจ
ลาดตระเวนทางเฮลิคอปเตอร์พบว่าน้อยมาก ถ้าเราอาศัยจากทางส านักการบินของกระทรวงฯแต่อย่างเดียว 
ท าให้การบินไม่ต่อเนื่องปีหนึ่งเราก็มีการบินน้ อยมาก เพราะฉะนั้น ในจังหวัดสงขลา มีหน่วยงานที่สนับสนุนใน
เรื่องของเฮลิคอปเตอร์อยู่ เช่น ตชด. และ กอ.รมน. ดังนั้น ให้ส านักฯ 6 ส านักฯ 13 ร่วมกับทางหน่วยงานที่มี
เฮลิคอปเตอร์ตามที่กล่าวถึงได้ร่วมกันจัดท าแผนการบินภายใน 1 ปี เพื่อเกิดความต่อเนื่อง และก็ให้แจ้งผล ไป
ทาง ทสจ. เพ่ือรายงานผลเสนอผู้ว่าฯท าการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 เรื่องท่ี 2 ได้รับมอบหมายจาก ผอ .ส านักฯ ให้ไปชี้แจงเรื่อง  การฟูองคดีศาลปกครอง มีข้อคิดอยู่ว่าใน
ขณะนี้เริ่มจะมีราษฎรมีการฟูองศาลปกครองในกรณีที่ไปยื่นขอทุนสงเคราะห์สวนยาง บางพ้ืนที่จะมีเอกสารใน
ที่ดินไมว่่าจะเป็น สค.1 หรือ นส.3 บางพ้ืนที่เป็นแค่พ้ืนที่ของ ภบท.5 แต่ที่ฟูองส านักฯ6เป็นกรณีที่ทางส านักฯ6
ออกหนังสือคัดค้านไม่ให้มีการให้ทุน ซึ่งจากการไปให้ค าชี้แจงในวันนั้นปรากฏว่า ทั้ง 2 รายที่ฟูองส านักฯ 6 
เป็นพื้นที่ท่ีไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักฯ 6เลยโดย  1 ราย ที่ยื่นฟูอง ปรากฏว่า ยังไม่ได้ขอทุนไปยัง
ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง แต่เข้าใจว่าถ้าเสนอข้ึนไปแล้วก็คงไม่ได้รับทุน เพราะของเครือญาติ
เสนอขึ้นไปแล้วแต่ไม่ได้รับทุน จากการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า เป็นพ้ืนที่อยู่ในเขตปุาสงวนฯ ซึ่งก็เห็นว่าเรื่อง
ในลักษณ ะนี้คงจะเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานในสนามหลายๆหน่วยงานต่อไปในอนาคตขอให้ทาง
หน่วยงานให้แจ้งท าการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรท าความเข้าใจว่าหากเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ติดในเขตอนุรักษ์ถ้าพ้ืนที่
เหล่านั้นไม่มีเอกสารในที่ดิน เป็น ภบท.5 ก็ไม่สามารถอนุญาตได้ ถ้าเขาเกิดค วามสงสัยว่าขออนุญาตได้หรือไม่
ก็ขอให้ไปยื่นขอต่อกองทุนสงเคราะห์ การท าสวนยางเสียก่อนซึ่งมีข้ันตอนว่าถ้ากองทุนจะเสนอเรื่องมาให้ทาง
ส านักฯ6 โดยส่วนฟื้นฟูฯท าการตรวจสอบว่าอยู่ในเขตหรือไม่เป็นเบื้องต้นและหลังจากนี้จะเป็นการตรวจสอบ
ของแต่ละรายแต่ละแปลงเราจะส าเนาไปให้ทางหน่วยงานได้รับทราบด้วย 
ประธาน  เรื่องแผนบินขอให้ผู้อ านวยการส่วนฯก าชับหน่วยที่จะไปบินด้วยว่าส่งรายงานด้วย จุดไหนเป็นยังไงก็
รายงานมาก่อน มีปัญหาติดขัดก็ทยอยรายงานได้  
ที่ประชุม  รับทราบ 
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นายเรวัตร  จันทนะ  ผู้อ านวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟปุา 
 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด
สงขลา  ในวันที่  3  กรกฎาคม  2556  เวลา  13.30  น.  ณ  ห้องประชุม 1  ศาลากลางจังหวัดสงขลา   
 ขอเรียนว่า  ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น  ข้าพเจ้าได้ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคงและ
ความสงบเรียบร้อยจังหวัดสงขลา แล้ว  ซึ่งในการประชุมโดยมีนายพิรสิญจ์  พันธุ์เพ็ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สงขลา  เป็นประธานในที่ประชุม  โดยมีเรื่องเกี่ยวข้องกับส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6  คือ ระเบียบวาระท่ี 3   
 
เรื่อง  ติดตามผลการประชุมครั้งที่  5/2556  และระเบียบวาระท่ี 4  ข้อ  4.6  เรื่อง  มาตรการปูองกัน
ปราบปรามการตัดไม้ท าลายปุา  โดยผู้แทนผู้อ านวยการส านักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สงขลา  เป็นผู้น าเรียนที่ประชุม ดังนี้ 
 1.  เรื่อง ตรวจสอบการขอใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การขุดดินและขุดทราย  รายงานผลการตรวจพิสูจน์ 
เรื่อง การบุกรุกปุา  ประธานให้ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาน าผลมา
รายงานที่ประชุมคราวหน้า 
 2.  เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดคดีปุาไม้  โดยให้แยกเป็นพ้ืนที่เ ป็นแต่ละปุา  ท าแผนที่  ท าพิกัด แยกให้
เห็นว่าเป็นปุากี่ปุา  มีผู้รับผิดชอบเท่าไร  แยกตามมาตรา 22  และมาตรา 25  เป็นรายคดี  และประธานได้
มอบให้ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6  ด าเนินการในการประชุมวันที่  14  มิถุนายน  2556  และให้น าผล
การรายงานที่ประชุมคราวหน้า 
 3.  สรุปคดปีุาไม้ประจ าเดือนมิถุนายน  2556  รวมทั้งสิ้น  15  คด ี
  3.1 คดีบุกรุกแผ้วถาง  จ านวน  11  คดี  เนื้อที่  83-3-83 ไร่  ไม้กระยาเลย  41  ต้น          
ปริมาตร  67.94  ม.3  
  3.2  คดีเก่ียวกับไม้ จ านวน 3 คดี ไม้แปรรูป จ านวน  196  ชิ้น/แผ่น  ปริมาตร  4.51 ม.3    
  3.3  คดีของปุาหวงห้าม  จ านวน  1  คดี  ชิ้นไม้กฤษณา  19  กิโลกรัม 
  3.4  ผู้ต้องหา  1  คน 
  3.5  ของกลางและอุปกรณ์การกระท าผิด  เลื่อยโซ่ยนต์  1  เครื่อง 
  3.6  เกิดในพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช  จ านวน  13  คดี  เกิดใน
พ้ืนที่ของกรมปุาไม้  จ านวน  2  คด ี
 4.  สถิติคดีปุาไม้สะสมปี  2556  (1 มกราคม – 30 มิถุนายน  2556) 
  4.1  คดีบุกรุกแผ้วถาง  จ านวน  76  คดี  เนื้อที่  858-3-52.6  ไร่ 
  4.2  คดีเก่ียวกับไม้  จ านวน  12  คดี  ไม้แปรรูป  จ านวน  514  ชิ้น/แผ่น  ปริมาตร 
10.635 ม.3 
  4.3  คดีของปุาหวงห้าม  จ านวน  2  คดี  ชิ้นไม้กฤษณา  จ านวน  33  กิโลกรัม 
  4.4  รวมทั้งสิ้น  90  คด ี
  4.5  ผู้ต้องหา  16  คน 
  4.6  ของกลางและอุปกรณ์การกระท าผิด  10  รายการ 
 5.  จากการประชุมดังกล่าว  ข้อ 2  เห็นควรมอบหมายส่วนอนุรักษ์และปูองกันทรัพยากรเตรียม
ข้อมูลและเป็นผู้ชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องในการประชุมคราวต่อไป 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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นายประชัน  มีบุญ  ผู้อ านวยการส่วนจัดการต้นน้ า 
 ได้รับมอบหมายจากผอ .ส านัก ฯ 6 ให้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ เรื่ อง การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา โดยคณะกรรมการลุ่มน้ า และกรมทรัพยากรน้ าภาค 8 สงขลา  
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเน้นการระดมความคิด และแนวความคิดในการบริหารจัดการในส่วนของส่วน
จัดการต้นน้ า ได้เสนอแนวคิดในเรื่องการบริหา รจัดการต้นน้ า ให้กรมทรัพยากรน้ าได้น าไปพิจารณาเกี่ยวกับ
เรื่องของการบริหารจัดการน้ าเท่าที่มองแผนของกรมทรัพยากรน้ าเองที่เห็นนั้นส่วนมากจะเป็นการแก้ปัญหาใน
ส่วนของปลายน้ าก็ คือ มีการขุดลอกในส่วนของปลายน้ าทั้งหมดเลย ก็ได้เสนอแนวคิดในส่วนของการบริหาร
จัดการว่าอยากจะให้ทุกฝุายมองกันในลักษณะของภาพรวมอย่าได้มองแบบแยกส่วนให้ร่วมคิดร่วมท า และได้
เสนอเพ่ิมเติมว่าหากหน่วยงานใดต้องการเสนอแผนหรือมีแผนงานบริหารจัดการหรือว่าจะของบประมาณให้ขอ
ไปยังส่วนน้ าภาค 8  หรือเสนอผ่าน ทสจ .เพ่ือท าแผนภาพรวมอีกครั้งซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการร วบรวมแผน
ในส่วนของการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือว่ามีการพูดในเรื่องของพ้ืนปุาที่เป็นปุาต้นน้ า
ว่า ตามแผนที่มีการส ารวจนั้น ในอดีตท่ีมีการส ารวจกันต้องการที่จะมีพ้ืนที่ปุารับน้ าอยู่ในลักษณะที่ต้องรับฟื้นฟู
ประมาณ 200,000 กว่าไร่ ที่รออยู่ ในการฟื้นฟู ซึ่งถามอยู่หลาย ๆ ครั้ง ได้ชี้แจงกับคณะกรรมการว่า จริง ๆ 
แล้วพ้ืนที่ติดอยู่ในพื้นท่ีปุาตามมติ ครม . 30 มิถุนายน 2541 และไม่มีการสั่งการต่อว่าพ้ืนที่นั้น จะให้
ด าเนินการต่ออย่างไร 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เรื่อง เพื่อทราบ  
 2.1 แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 
นางสาวโสภา  ชูชื่น  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ   
 กรมอุทยานฯ ได้มีค าสั่ง ที่ 1125/2556 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ .ศ. 2556 แต่งตั้งข้าราชการให้
รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 กรณีผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 ไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้ ตามล าดับดังนี้ 
 1.  นายพรชัย  เพชรพิมพ์พันธุ์   นักวิชาการปุาไม้ช านาญการพิเศษ 
 2.  นางนพวรรณ  เสวตานนท์   นักวิชาการปุาไม้ช านาญการพิเศษ 
 3.  นายวัชรินท  นวลแก้ว   นักวิชาการปุาไม้ช านาญการพิเศษ 
 4.  นายโกวิทย์  สันตจิตร   นักวิชาการปุาไม้ช านาญการพิเศษ 
 5.  นายประทักษ์  กมลรัตน์   เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส 
 2.2 ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง โยกย้าย และให้ปฏิบัติราชการ ตามค าสั่งกรมอุทยานฯ 
ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง (เลื่อนต าแหน่ง) 
 1. นายบ ารุง  คงสมา เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน เป็นเจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส 
ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ 
 1. นายธนาวัฒน์  ตุลาธน นิติกรปฏิบัติการ ประจ ากลุ่มงานวิชาการ   
 2. นายไกรศร  ทองสุ่ย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ประจ าฝุายบริหารทั่วไป 
 ข้าราชการที่ได้รับค าสั่งย้ายและโอน 
 1. นางสาววาณิชยา  นิลวิเชียร นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ ไปปฏิบัติราชการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ปุา 
 2. นางสาวพัสชญาพร พินิจพุทธพงศ์ นักวิชาการปุาไม้ปฏบิัติการ ไปปฏิบัติราชการส านักอนุรักษ์สัตว์ปุา  
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 3. นายเอกณัฎฐ์ ศูนย์จันทร์ นักวิชาการปุาไม้ช านาญการพิเศษ ไปปฏิบัติราชการส านักวิจัยการ
อนุรักษ์ปุาไม้และพันธุ์พืช  
 4. นายฟารุต  ใจทัศน์กุล นักวิชาการปุาไม้ปฏิบัติการ ไปปฏิบัติราชการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 11 
 5. นายนิรัติ  พุทธพงศ์ เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ไปปฏิบัติราชการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 13 
 6. โอนนายประธาน  ตันรุ่งเรืองกิจ เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ไปกรมปุาไม้ 
ข้าราชการที่ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติงานท าหน้าที่ผู้อ านวยการส่วน/หัวหน้าหน่วยงาน 
 1. นายถวิล  แก้วผอม เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ไปปฏิบัติราชการ  ท าหน้าที่หัวหน้าสถานีพัฒนา
และส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ปุาทะเลสาบ จ.สงขลา  
 2. นายสิทธิช้ย หมัดสี เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส ท าหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการ    
ไฟปุา ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี  6 สาขาปัตตานี  
 3. นายพรเทพ  มหันตมรรค เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส ท าหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์และปูองกัน
ทรัพยากร ส านักฯ 6 สาขาปัตตานี  
 4. นายณรงค์ศักดิ์  พงศ์ดี เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา ส านักฯ 6 ไปปฏิบัติ
ราชการ ท าหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา  
 5. นายปรีชา เผือคง เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ท าหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสันกาลาศีรี  
 6.นายเขมชาติ  ช่วยเมือง เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ท าหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาด ี 
 7.นายสยามรัฐ  อวัยวานนท์ เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ท าหน้าที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุา
ปัตตานี  
 8.นายมนูญ  พลปณชัยนุรักษ์ เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ท า หน้าที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุา
นราธิวาส  
 9. นายชุมพล  แดงเอียด เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ท าหน้าที่หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าคลองบาง
แก้ว จ.พัทลุง  
 10. นายจเรย์  อ๋องสกุล เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ท าหน้าที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุายะลา  
 11. นายประทักษ์  กมลรัตน์ เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส ท าหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์และปูองกัน
ทรัพยากร ส านักฯ 6  
 12.นายเรวัตร  จันทนะ นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ ท าหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนควบคุมและ
ปฏิบัติการไฟปุา ส านักฯ 6   
 13. นายนิรุทธ์  พุทธพงศ์ เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส ท าหน้าที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟปุาสงขลา 
  14. นายพีรวัฒน์  ดาโอะ เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ท าหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว -
เขาตันหยง จ.นราธิวาส 
 15. นายวัชรินท นวลแก้ว นักวิชาการปุาไม้ช านาญการพิเศษ ท าหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนประสานงาน
โครงการพระราชด าริ 
 16. นายอภิชาติ  รัตนวิระกุล นักวิชาการปุาไม้ช านาญการพิเศษ ท าหน้าที่หัวหน้าสถานีทดลองปลูก
พรรณไม้พิกุลทอง จ.นราธิวาส 
 17. นายวิโรจน์  ศิริอุมากุล เจ้าพนักงานปุาไม้ช านาญงาน ท าหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา 
ส านักฯ 6 สาขาปัตตานี 

18. นายรัตติกาล  นวลแก้ว นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ ท าหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ.นราธิวาส 
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2.3 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2556 
1.  นางวิลาวัลย์  ตินตะศิริ  ต าแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ ส 2  ปฏิบัติงานประจ าส่วนอ านวยการ 

  2. นายเอียด  ชุมจันทร์  ต าแหน่งพนักงานพิทักษ์ปุา ระดับ ส 1 ปฏิบัติงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา
โตนงาช้าง  
  3. นายเจียร สุวรรณชาตรี ต าแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ บ 1 ปฏิบัติงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา 
โตนงาช้าง  
  4. นายสุเทพ ทองศิริพั นธ์ ต าแหน่งพนักงานพิทักษ์ปุา ระดับ ส 1 ปฏิบัติงานเขตห้ามล่าสัตว์ปุา
ทะเลสาบสงขลา  
2.4 กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ (กลุ่มที่ 1) ปีงบประมาณ 2556-2559 
นางสาวโสภา  ชูชื่น  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช แจ้งว่า ได้รับอนุมัติกรอบ อัตราก าลังพนักงานราชการ 
(กลุ่ม1)  ปีงบประมาณ 2556-2559 จ านวน 11,062 อัตรา 6 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานบริการ 
กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มเชี่ยวชาญ
พิเศษ อนุมัติให้ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี  6 จ านวน 562 อัตรา 3 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานบริการ 
กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป และกลุ่มงานบริหารทั่วไป มีคนครองอยู่แล้ว 166 อัตรา เหลือกรอบว่าง จ านวน 396 อัตรา  
ประธาน กรมฯ เพียงแต่ แจ้งว่าได้รับอนุมัติกรอบท่ีจะให้จ้างพนักงานราชการ แต่ยังไม่ ได้รับอนุมัติงบประมาณ
ให้หัวหน้าหน่วย ไปแจ้งให้ลูกน้องทราบด้วยว่า ยังบรรจุไม่ได้เพราะไม่มีเงิน 
ที่ประชุม   รับทราบ  
 

วาระท่ี 3 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2555 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555  
นางสาวโสภา ชูชื่น ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 
 ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้น าร่างรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
2555 ลงเว็ปไซต์ส านักฯ 6 เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบ ที่ http://paro6.dnp.go.th หัวข้อ “รายงานการ
ประชุมประจ าเดือนธันวาคม 2555” ตามหนังสือที่ ทส .0916.2/11723 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 
ปรากฏว่า ไม่มีผู้ขอแก้ไข 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 
วาระท่ี 4 เรื่อง ทบทวนและติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว 
 4.1 การมอบอ านาจในการฟูองแพ่ง  
นายสราวุธ  รักษ์วงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย  
         ขอชี้แจงและแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ จ านวน 5 เรื่อง ดังนี ้
 1. การฟูองคดีแพ่งของหน่วยงานที่โอนไปสังกัดส่วนกลาง 

สืบเนื่องการประชุมประจ าเดือน เมื่อเดือน ธันวาคม 2555 ซึ่งมีประเด็นปัญหา คือ เรื่อง การฟูองคดี
แพ่งเรียกค่าเสียหายของหน่วยงานสัตว์ปุา ซึ่งสังกัดส านักฯ 6 จ านวน  2  แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเขา
บรรทัด และเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย ได้ถูกโอนไปสังกัดส านักอนุรักษ์สัตว์ปุา กรมอุทยานฯ แล้ว การฟูอง
คดีแพ่งของหน่วยงานดังกล่าว ส านักฯ 6 ยังคงมีอ านาจด าเนินการได้อีกหรือไม่ กลุ่มงานกฎหมาย ขอเรียนว่า 
ได้รับเรื่องของคดีท่ีหน่วยงานทั้งสองได้ส่งมายังส านักฯ 6 เพ่ือให้ฟูองคดีแพ่งจ านวนหลายคดี ซึ่งส านักฯ 6 ก็
ได้รับเรื่องไว้ยังไม่ได้ด าเนินการอะไร เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่ชัดเจนในแ นวทางปฏิบัติว่าจะให้ด าเนินการ
อย่างไร แต่บัดนี้ ปัญหาดังกล่าวได้คลี่คลายแล้ว เมื่อหน่วยงานทั้งสองแห่งได้ถูกโอนกลับมายังส านักฯ 6 เหมือนเดิม  
ดังนั้น เรื่องของคดีท่ีหน่วยงานส่งมา ส านักฯ 6 ก็จะได้ด าเนินการฟูองคดีแพ่งตามอ านาจและตามระเบียบต่อไป 

/2. เรื่อง... 
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2. เรื่อง การมอบอ านาจให้ด าเนินคดีแพ่ง 
           ด้วยกรมอุทยานฯ ได้มีค าสั่ง ที่ 708/2555 ลงวันที่ 19 เมษายน พ .ศ. 2555  มอบอ านาจให้ ผอ .
ส านักฯ 1 – 16 มีอ านาจด าเนินคดีแพ่งตามมาตรา 97 แห่ง พ .ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535  ในคดีท่ีมีทุนทรัพย์ในขณะยื่นฟูองไม่เกิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน ) รวมทั้งมี
อ านาจด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในศาลจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด แทนอธิบดีกรมอุทยาน  
3. เรื่อง  แต่งตั้งผู้ช านาญการประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการท าลายปุาไม้ 
และเบิกความเป็นพยานศาล 
           ด้วยกรมอุทยานฯ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0903.4/21211 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน  2555 
มอบอ านาจให้ ผอ .ส านักฯ 1 – 16 ออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ของส านัก 
กอง หรือหน่วยงานในสังกัดภายในกรมอุทยานฯ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของส านักฯ นั้น ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การ
ประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการท าลายปุาไม้ ให้เป็นผู้ช านาญการในการ
ประเมินมูลค่าความเสียหายและเบิกความเป็นพยานศาล 
           เรื่องนี้ ส านักฯ 6 ได้ออกค าสั่ง ที่ 365/2556 ลงวันที่ 26 มิถุน ายน พ .ศ. 2556 แต่งตั้งให้
เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักฯ 6 ผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เป็นผู้ช านาญการประเมินมูลค่าความเสียหาย
และเบิกความเป็นพยานศาล เรียบร้อยแล้ว จ านวน 18 คน และส านักฯ 6 ได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วน /
กลุ่ม /หน่วยงาน ทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว 
           4. เรื่อง  การฟูองด าเนินคดีแพ่งของหน่วยงาน 
           ส านักฯ 6 โดยกลุ่มงานกฎหมาย ได้รับเรื่องเพ่ือฟูองคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย จากหน่วยงานในพื้นท่ี 
จนถึงขณะนี้ จ านวน 22 คดี รวมพ้ืนที่ถูกบุกรุก จ านวน 591 ไร่ รวมเงินค่าเสียหา ย จ านวนประมาณ 16 
ล้านกว่าบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบเรื่องราวข้อเท็จจริงของแต่ละคดีและความสมบูรณ์
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการฟูองคดีแพ่งตามระเบียบต่อไป 
            5. ปฎิทินการไปเป็นพยานศาล 
            กลุ่มงานกฎหมาย ได้จัดท า ปฎิทินตารางนัดของศาลในการสืบพยานโจทก์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานในการไปเป็นพยาน ประจ าเดือน กรกฎาคม 2556  จ านวน 8 คดี สามารถดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่กลุ่มงานกฎหมาย 
ประธาน  ฝากกลุ่มงานกฎหมาย ช่วยดู รายชื่อที่ส่งไปทั้ง 18 คน ที่ผ่านการอบรมหลักสู ตรการประเมิน มูลค่า
ความเสียหายอีกครั้ง ไม่รู้ว่าจะท าได้ทุกคนหรือเปล่า เพราะบางคนอบรมเสร็จก็ลืมแล้ว ต้องทบทวนกันสัก
หน่อย อยากให้กระจายช่วยกันท างาน อีกเรื่องหนึ่ง ตรา ต. ส่วนอุทยานแห่งชาติ ได้เสนอรายชื่อผู้มี ตรา ต . ให้
ส านักฯ ออกค าสั่งเพื่อออกไปตีตราไม้ที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้ที่อุทยาน ส านักฯได้ออกค าสั่งไปแล้ว แต่บางคนได้
ท าหนังสือมาว่า ไม่มีตรา ต. ท าหนังสือ โต้กันไปโต้กันมา ไม่จบ จึงให้ผู้ที่มีตรา ต . แจ้งชื่อที่ประชุมเลย แล้วให้
ส่วนอุทยานแห่งชาติ รวบรวมเสนอ ออกค าสั่ง ให้เบิกค่าใช่จ่ายในการไปราชการจากหน่วยงานที่ไปตีตราไม้ 
ที่ประชุม  รับทราบ  

4.2 เรื่อง โลมาอิรวดี ของเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลหลวง  
นายจ านง  กลายเจริญ  หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลหลวง 

เรื่องของปัญหาการตายของโลมาท่ีทะเลสาบที่อยู่บริเวณทะเลหลวงซึ่งสถานการณ์ที่จะ
มาถึงในเร็วๆนี้ ประมาณเดือนตุลาคม –  เดือนมีนาคม ที่มีการตายของโลมาเยอะ แล้วทางเขต
เองก็ได้ท าเรื่องไปยังจังหวัดพัทลุง ถึงแนวทางการแก้ปัญหาการตายของโลมา ซึ่งการสรุปสาเหตุ
การตายก็มาจากอวนปลาบึกของชาวประมงเป็นสาเหตุการตายที่เยอะที่สุดคือ จากอวนปลาบึกซึ่ง  

/ทางหลายๆ ...   
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ทางหลายๆหน่วยงานก็ได้ร่วมประชุมหารือกันแนวทางท่ีจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไรแล้ว
ท่านรองผู้ว่าฯ สุชาติฯ ได้นัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหาแนวทางซื้อทดแทนอวนปลาบึกซึ่งมี
ประมาณ 20 กว่าราย ของโซนจังหวัดพัทลุง ซึ่งทางจังหวัดสงขลาก็แก้ปั ญหาเรียบร้อยแล้วแต่ทางจังหวัด
พัทลุงยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากจะต้องประมาณงบประมาณใช้ งบประมาณ 1,000,000.- บาท และการที่
จะเอาไปชดเชยอย่างนี้มามันผิดระเบียบ ทางผู้ว่าฯบอกด าเนินการไม่ได้ต้องใช้วิธีการยังไงที่ว่าทางอ้อมก็ได้ทาง
ไหนก็ได้ที่จะต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนซึ่งฤดูน้ าหลากจะถึงมานี้ชาวประมงที่มีอวนปลาบึกเขาจะลงในพ้ืนที่ทางท่าน
รองสุชาติฯบอกจะของบของเศรษฐกิจพอเพียงผันมาด าเนินการในเรื่องนี้ซึ่งจะมีผลในเร็วๆนี้ในงบ 2556 นี้ 
ส าหรับเรื่องอ่ืนทางเขตมีปัญหาอยู่ทางเขตเองได้ด าเนินของบประมาณจากกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาจัดท า
แนวเขตเพ่ือท าท่ีอยู่อาศัยถิ่นโลมาที่ชัดเจน 500 เมตรต่อ 1 หลัก ประมาณ 90 หลัก ใช้พื้นที่ประมาณ 100 
กว่ากิโลเมตร ซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าอยู่ในขั้นตอนการขอใช้พื้นที่จากกรมฯอยู่ท าหนังสือขออนุญาตไป
ประมาณเดือนมีนาคมตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืบหน้าไปถึงไหนเลย 
ประธาน   การปักหลักหรือปักแนว ติดปูายประกาศ ห้ามเรือ หรือห้ามคนเข้าเพ่ืออนุรักษ์สัตว์ปุา เช่น พ้ืนที่
วางไข่ ห้ามเข้าโดยเด็ดขาด เป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ท าไมต้องขออนุญาตกรม เพราะมันไม่ใช่
สิ่งก่อสร้าง มันเป็นเขตสัญลักษณ์เฉยๆ ว่าบริเวณนี้ห้ามเข้า ฝาก ผ อ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุาช่วยติดตามหนังสือที่
ส่งไปกรมด้วย 
ที่ประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี 5 เรื่อง แจ้งให้ท่ีประชุมทราบและปฏิบัติ 

5.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน (สาขาปัตตานี/ส่วน/กลุ่ม) 
นายนฤเบศร์  ชุมทอง  (แทน) ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี 

รายงานที่ประชุมว่า ส านักฯ 6 สาขาปัตตานีได้ด าเนินการตามแผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 1 แผนงาน และก็ผลผลิตทั้งหมด 3 ผลผลิต 1 โครงการ เช่น กิจกรรมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และพัฒนาปุาไม้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 39,509 ,730 .- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 70.92% 
รายละเอียดขอไม่น าเรียน กิจกรรมงานสารสนเทศปุาไม้ 20,000 .- บาท ตัวเลขเป็นศูนย์ ซึ่งขณะนี้ได้
ด าเนินการไปแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เบิกจ่ายในส่วนผลผลิตที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ปุาอนุรักษ์ซึ่งได้จัดสรร
งบประมาณมาทั้งสิ้น 5,550,560.- บาท ได้เบิกจ่ายไปแล้ ว 4 ล้านกว่า คิดเป็นร้อยละ 72.09 ผลผลิตที่ 4 
องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ปุาไม้และสัตว์ปุา กิจกรรมงานวิจัยด้านปุาไม้และสัตว์ปุา เราได้รับการจัดสรร
งบประมาณท้ังสิ้น 6,896,800.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 4,535,674.26 บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้65.76% 
และโครงการเงินรายได้ เพ่ือบ ารุงรักษาอุทยาน ซึ่งในปี 2556 ได้รับการจัดสรรมาทั้งสิ้น 1,263,513.- บาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว 855,657.92 บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 67.72  

ส่วนการจัดเก็บรายได้เราได้จัดเก็บรายได้ท้ังสิ้นในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมา ขณะนี้จัดเก็บได้ท้ังสิ้น 
2,236,320.- บาท  
ผลการปฏิบัติงานด้านการปูองกันรักษาปุา 

ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีไม่มีคดีเกิดข้ึนในช่วงเดือนนี้ของจังหวัดยะลาเกิดขึ้น 1 คดี ด าเนินการจับกุมได้ไม้
ยืนต้น 7 ต้น ปริมาตร 37.28 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ปุาถูกบุกรุก 15 ไร่ ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 1 คดี มีการ
จับกุม ชิ้นไม้ปริศนา 13 กิโลกรัม ได้มีดพร้า 1 เล่ม ขวาน 1 ด้าม สิ่ว 11 อัน หนังสือเดินทาง 1 เล่ม โทรศัพท์ 2 
เครื่อง เกิดข้ึนในพื้นท่ีของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาฮาลา-บาลา ซึ่งก็ด าเนินคดีตามข้ันตอนแล้วในพ้ืนที่จังหวัดยะลาไม่
มีคดีเกิดข้ึนซึ่งทั้งหมดนี้เนื่องจากว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของ กอ.รมน. การจัดการหาข่าวและก็ได้เสาะหาและก็มีทีม
ข่าวที่คอยดูแลว่าพ้ืนที่ใดท่ีมีการบุกรุกเราจะได้ด าเนินการเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทันที ซึ่งด าเนินการอยู่  

/จากการประชุม ... 
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จากการประชุมการท าแผน การจัดท าแผนแม่บทของอุทยานแห่งชาติ ณ โรงแรมรามากาเด้นท์       
ซึ่งท่านวิทยากรได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติที่ว่าจะให้อุทยานแห่งชาติต่างๆท่ีมีชื่อเสียงและก็เป็นที่สนใจของ
นักท่องเที่ยว คือ ด้านการน าเรื่องราวต่างๆที่มีเกิดข้ึนอยู่เป็นเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องราวเชิง
ต านานสามารถน ามาร้อยเรียงมาเป็นข้อมูลที่จะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมได้ในพ้ืนที่ของ 

อุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาวมีเรื่องราวค่อนข้างมากท่ีจะน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าในพื้นที่
ของเรานั้น      ได้ด าเนินการอะไรขึ้นมาบ้างโดยวิธีการด าเนินการเป็นของเจ้าหน้าที่ TOR ของเรา ซึ่งอาจจะไม่
เต็มรูปแบบอาจจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างก็กราบขออภัยด้วย และขอเชิญรับชมวีดีทัศน์ 

 

ประธาน กล่าวขอบคุณในส่วนของงบประมาณท่ีสรุปมามีรายละเอียดดี 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
นางสาวโสภา  ชูชื่น ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

ได้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินในภาพรวมและการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากงบลงทุน ณ วันที่ 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2556   ดังนี้ 
 งบประมาณตามแผน     214,177,006.-   บาท 
 เบิกจ่าย       147,575,410.-   บาท 
 คงเหลือ        66,601,596.-    บาท 
ผลการเบิกจ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 68.90 (เปูาหมาย 69% ) 
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนร้อยละ 51.32 (เปูาหมายสิ้นปี 80%) 
 การจัดซื้อจัดจ้างจากงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ได้ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการแล้ว รายการ
สิ่งก่อสร้างหน่วยพิทักษ์ปุา 7 หน่วย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 อยู่ระหว่างการท าสัญญาก่อหนี้ผูกพัน 

 -  ก่อสร้างที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเขาบรรทัด  1 หน่วย 
 -  ก่อสร้างที่เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย  1 หน่วย 
 -  ก่อสร้างที่เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลหลวง  1 หน่วย                                                       

 อยู่ระหว่างรอผลจากคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีพิเศษ 
  -  ก่อสร้างที่อุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว  1 หน่วย 
  -  ก่อสร้างที่อุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง  1 หน่วย 
  -  ก่อสร้างที่อุทยานแห่งชาติเขาปูุ – เขาย่า  2 หน่วย 
 ซึ่งรายการจัดซื้อจัดจ้างจากงบลงทุน กรมบัญชีกลาง ได้อนุมั ติขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เป็นการขยายเวลาครั้งสุดท้าย 
 

ประธาน  ขอให้คณะกรรมการฯรีบรายงานผลการจัดหาผู้รับจ้างโดยให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาปูุ –  เขาย่า  ซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่
ประสานกับคณะกรรมการเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างโดยเร็ว ให้สามารถท าสัญญาจ้างได้ทัน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม
2556 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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5.2 ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2555 
นางสาวโสภา  ชูชื่น ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ 

กระทรวงการคลังได้แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหว่างประเทศให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ได้ประกาศในราชกิจ จานุเบกษา ลงวันที่ 17 กันยายน
2555 ซึ่งกรมฯไม่ได้ส่งระเบียบฯที่แก้ไขให้ส านักฯ6 เนื่องจาก สตง . เข้าตรวจที่ส านักอ่ืน เจ้าหน้าที่การเงินได้
ติดต่อประสานงานกันจึงได้ทราบแล้วท าหนังสือแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าว ซึ่งในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับค่าเช่าที่พัก มีดังนี้ 

1. ระเบียบฯข้อ 16 โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดที่พักหรือออกค่าเช่าที่พัก ให้แก่
บุคคลตามข้อ 10 ซึ่งประกอบด้วย (1) ประธานในพิธีเปิดหรือปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม 
(2) เจ้าหน้าที่ (3) วิทยากร (4) ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (5) ผู้สังเกตการณ์ ให้ส่วนราชการที่จัดฝึกอบรมเบิกจ่ายค่า
เช่าที่พักได้เท่าท่ีจ่ายจริง (ตามใบเสร็จรับเงิน ) ตามบัญชีหมายเลข 2 และหลักเกณฑ์ (1) – (3) และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  ที่  กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม  2556 เรื่อง มาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าปี 2556 

2.   ระเบียบฯ ข้อ 18 การจัดฝึกอบรมที่ส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม ไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือ
ยานพาหนะท้ังหมด หรือจัดให้บางส่วน ให้ส่วนราชการที่จัดฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่
บุคคลตามข้อ 10 (4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (5) ผู้สังเกตการณ์ซึ่งเป็นบุคลากรภาครัฐ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น ค่าเช่าที่
พักให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบฯ ข้อ 16 
 สรุปว่า การไปฝึกอบรม ต้องพักห้องพักคู่ ยกเว้น ไม่เหมาะสมให้พักห้องพักคนเดียวได้ อัตราค่าเช่า
ห้องพัก ก่อนที่มีหนังสือมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าปี 2556 (14 มกราคม 
2556 ) เบิกได้คนละ 700.- บาท กรณีพักคู่ แต่ถ้ากรณีไม่เหมาะสม ห้องพักเดี่ยว เบิกได้ 1,200.- บาท 
หลังจากวันที่ 14 มกราคม 2556 ซึ่งจะได้รับสิทธิเพิ่มข้ึนจากมาตรการบรรเทาผลกระทบการปรับอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ า ห้องพักคู่จะเบิกได้คนละ 900.- บาท และห้องพักเดี่ยวจะเบิกได้ 1,450.- บาท หลายท่านที่เบิก
ตามระเบียบฯเดิมไปแล้วหาก ส .ต.ง. หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้ามาตรวจ และตรวจพบก็ จะต้องส่งเงิน
คืนและเวลาเรียกเงินคืน เขาจะให้ตรวจสอบย้อนหลังทุกคนที่เบิกไปต้องส่งคืนทุกคน หากท่านใดท่ีรู้ว่าได้
เบิกเกินสิทธิ์ ประสงค์จะส่งคืนในปีงบประมาณนี้เพื่อให้น าเงินที่ส่งคืนกลับมาเบิกในปีงบประมาณนี้ต่อให้น ามา
ส่งคืนได้    แต่ถ้าส่งคืนหลังสิ้นปีงบประมา ณเงินที่ส่งคืนก็จะเข้าคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน กรณีเช่นนี้เคยมี
มาแล้วคือการเบิกค่าเช่าบ้านต้อง ตรวจสอบการเบิกจ่ายย้อนหลัง และเรียกเงินคืนทุกราย ( ข้าราชการที่ได้รับ
ค าสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการในปีแรกไม่ครบ 1 ปี ) 
ที่ประชุม  รับทราบ 

5.3 การด าเนินการตามตัวช้ีวั ดที่ 1.2.1: ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
แหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  
นายโกวิทย์  สันตจิตร  ผู้อ านวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ 
 ส่วนอุทยานแห่งชาติ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ดังนี้ 
   1. การด าเนินการตามตัวชี้วัด 1.2.1 ส่วนอุทยานแห่งชาติได้รับมอบหมายจากส านักฯ 6 เป็น
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มี
ศักยภาพเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ตามค ารับรองของส านักฯ 6 ที่ท ากับกรมฯ  ประจ าปี 
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งบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งส่วนอุทยานแห่งชาติได้ศึกษาและประสานงานส านักฯ 6 สาขาปัตตานี ในการท า
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีความก้าวหน้าการด าเนินงาน ดังนี้ ประเด็นที่ 1 ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีการด าเนินการ ดังนี้  
  1.1 ประเด็นที่ 1 จะต้องมีการรายงานในแบบรายงานที่ 1 คือ การรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณเม่ือสิ้นไตรมาสที่ 3 และสิ้นไตรมาสที่ 4 ส านักฯ 6 ต้องรายงานประเด็นนี้ส่วนอุทยานแห่งชาติจะ
เป็นผู้รับผิดชอบทั้งส านักฯ 6 สาขาปัตตานีและส านักฯ 6 (สงขลา) ซึ่งได้รายงานไปแล้วเมื่อสิ้นไตรมาส 3  
  1.2 ประเด็นที่ 2 เรื่อง การส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ 10 แห่ง ในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ 8 แห่ง มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้นด าเนินการ 3 กิจกรรม โดยมีการรายงานโดยใช้แบบรายงานที่ 2 
คือ ให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งจัดท ารายงานแหล่ งท่องเที่ยวตามที่กรมอุทยานแห่งชาติฯก าหนดซึ่งจะมี
แบบฟอร์มให้ประมาณ  1 ชุด 20 หน้า ซึ่งรายละเอียดตรงนั้นอุทยานแห่งชาติ 8 แห่งและคณะท างานจะเป็น
ผู้ด าเนินการ โดยทางส่วนอุทยานแห่งชาติส านักฯ 6 (สงขลา) ได้ส่งไปให้อุทยานแห่งชาติทั้ง 8 แห่ง ด าเนินการ
ซ่ึงแต่ละหนา้จะมีรายละเอียดชัดเจนอยู่แล้วให้กรอกข้อมูลและมีภาพประกอบและได้มีการแต่งตั้งคณะท างาน
เป็น 2 ชุด ส านักฯ 6 (สงขลา )  1 ชุด และส านักฯ 6 สาขาปัตตานี 1 ชุด เพื่อออกไปตรวจสอบว่าตามท่ี
อุทยานแห่งชาติเสนอมานั้นถูกต้องหรือไม่ ซึ่งการด าเนินการของอุทยานแห่งชาติทั้ง 8 แห่ง ได้จัดท ารายงาน
มาแล้ว ส านักฯ 6 ได้รายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ซึ่งเราต้องรายงาน
ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 แต่เมื่อตรวจสอบปรากฏว่า มีความผิดพลาดของอุทยานแห่งชาติน้ าตก
ทรายขาว อุทยานแห่งชาติน้ าตกซีโป อุทยานแห่งชาติบูโด –  สุไหงปาดี และอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว  - เขา
ตันหยง ในการกรอกรายละเอียดรูปไม่สอดคล้องและมีบางประเด็นตอบข้อมูลไม่ตรงกับภาพ ขอให้ไป
ตรวจสอบกับคุณวัชรี บ ารุงศรี เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วก็จัดส่งแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง 
  1.3 ประเด็นที่ 3 เรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ การให้บริการด้านการท่องเที่ยวใน
อุทยานแห่งชาติมีประเด็นส าคัญอยู่ 2 ประเด็น คือ  
   1.3.1 ให้อุทยานแห่งชาติทั้ง 8 แห่ง ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามแบบ 1 ถึง 
แบบ  4 ซึ่งได้จัดส่งไปให้พร้อมกับแผ่นบันทึกข้อมูลให้รายงานแบบ 2 -4 ทางอีเมล์ ภายในวันที่ 5 ของทุก
เดือน ของส่วนอุทยานแห่งชาติส านักฯ 6 และส านักอุทยานแห่งชาติ ที่ผ่านมาได้ตรวจสอบในอีเมล์ของ 
ส่วนอุทยานแห่งชาติซึ่งเราได้ก าหนดไว้ คือ np06skl@gmail.com ซึ่งมีรายงานเพียง 1 อุทยานฯ คือ อุทยาน
แห่งชาติเขาปูุ –  เขาย่า นอกนั้นยังไม่ได้รายงานเลย ขอให้หัวหน้าหน่วยงานช่วยไ ปก าชับตรวจสอบเจ้าหน้าที่
ขอให้รายงาน เพราะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวชี้วัดในคะแนนในข้อคะแนนที่ 3,4,5 
   1.3.2 ส านักฯ 6 จะต้องตรวจแบบฟอร์มที่ 4 แล้วรายงานทุกวันที่ 15 ซึ่งขณะนี้ก็
ยังไม่ได้รายงานเลย เพราะว่าหน่วยงานยังรายงานมาเพียงหน่วยเดียว เพราะฉะนั้นขอให้อุทยานแห่ งชาติทุก
แห่งรวมทั้งอุทยานแห่งชาติบางแห่งที่จัดท าแบบขั้นตอนที่ 2 ไม่เรียบร้อยประสานงานกับคุณวัชรี บ ารุงศรี เพื่อ
แก้ไขให้ถูกต้องแล้วเราจะจัดส่งไปให้กรมฯอีกครั้งตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ 

2.  การจัดท าแบบส ารวจเพื่อประเมินความเข้าใจของอุทยานแห่งชาติในการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งต้องส่งภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556  
อุทยานแห่งชาติทั้ง 8 แห่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วและส่งให้กรมฯเรียบร้อยแล้ว 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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5.4 ผลการปฏิบัติงานติดตามการปฏิบัติ ตามมาตรการเข้มข้นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช  
นายโกวิทย์  สันตจิตร  ผู้อ านวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ 

ส่วนอุทยานแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะท างานได้รับมอบหมายจากประธาน ก็คือ ท่านผอ .
ประทักษ์ฯ ให้มารายงานผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามมาต รการปูองกันและเข้มข้น 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2556 

ข้อที่ 1 ได้ออกติดตามผลการปฎิบัติงาน 3 ครั้ง  
  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 – 25 ธันวาคม 2555 
  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 – 29 มีนาคม 2556  
  ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 – 27 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมาด าเนินการเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการจัดท ารายงาน  
 ข้อที่ 2 หน่วยงานในสังกัดประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา และเขตห้ามล่าสัตว์ปุา
จ านวน 11 แห่ง ได้ด าเนินงานตามมาตราเข้มข้นครบถ้วนทุกหน่วยงานแล้ว 
 ข้อที่ 3 ตามท่ี ผอ . ส านักฯได้ให้นโยบายในเรื่องของการลาดตระเวนเชิงคุณภาพคณะกรรมการฯ ได้
ให้ค าแนะน ากับหน่วยงานให้จัดท าการลาดตระเวนเชิงคุณภาพและจัดท าแผนที่ประกอบเพื่อที่จะได้ใช้เป็น
ข้อมูลในการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และน าไปใช้ในการบริหารจัดการของหน่วยงานด้วย 
 ข้อที่ 4 ปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่ที่หน่วยงานเสนอมางบประมาณไม่เพียงพอโดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปุาใหญ่ๆ งบประมาณน้อยมากซ่ึงไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานขาดครุภัณฑ์โดยเฉพาะรถยนต์ และ GPS 
ในการออกตรวจปราบปรามและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ข้อที่ 5 หน่วยงานได้เสนอแนะให้น าประเด็นเสนอ ผอ.ส านักฯ และท่ีประชุมพิจารณา 2 ประเด็น คือ 

ประเด็นที่ 1 เนื่องจากว่าขณะนี้ตามที่กลุ่มงานกฎหมายรายงานแล้วว่ามีการฟูองร้องศาลปกครอง  
บางครั้งในการจับกุมเราเขียนบันทึกจับกุมไม่รัดกุมเพียงพอและหัวหน้าหน่วยงานหลายหน่วยงานได้ ก าหนดไว้
ว่า ขอให้มีการจัดอบรมเพ่ือทบทวนความรู้และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยงานภาคสนาม เพื่อจะได้
ท าเรื่องดังกล่าวให้มันรัดกุมมากขึ้นและเราก็จะได้เปรียบมากขึ้น ซึ่งอันนี้ทางส่วนอุทยานแห่งชาติก็ได้หารือกับ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุาและส่วนอนุรักษ์และปูองกันทรัพยากรแล้ว ก็คิดว่าส่วนอุทยานแห่งชาติกับส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา
จะเป็นเจ้าภาพในการเขียนโครงการและใช้งบประมาณของหน่วยงานที่ส่งเจ้าหน้าที่มาอบรม เราจะตัดงบประมาณ
ตรงนั้น ถ้าให้ส่วนปูองกันและอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นผู้ที่ด าเนินการจัดอบรมให้ ไม่ทราบผอ.ส่วนจะว่าอยา่งไร 

ประเด็นที่ 2 หน่วยงานบางหน่วยได้เสนอว่ามีแบบรายงานต่างๆ ค่อนข้างจะมากในขณะนี้และก็
สิ้นเปลืองกระดาษจ านวนมาก แล้วบางเอกสารค่อนข้างจะซ้ าซ้อนและรายงานมานานแล้ว เช่น คปม .208 
และของส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุารายงานมานาน และรายงานตามนโยบายของรัฐมนตรีต่างๆ ที่ผ่านมาท้ังหมด 
ขณะนี้ต้อ งรายงานอยู่ จึงขอให้ส านักฯ ได้ตั้งคณะท างานข้ึนเพื่อทบทวนแบบรายงานทั้งหมดของส่วนต่างๆ   
ซ่ึง เรื่อง นี้ก็ได้รับปากทางหน่วยงานแล้วว่า ส่วนอุทยานแห่งชาติขอเป็นเจ้าภาพเอง ในการที่จะจัดตั้ง
คณะท างานและก็ดูส่วนไหนที่มีความจ าเป็นอยู่ ทั้งนี้ทั้งนั้น เราต้องสอบถามไปยั งส่วนกลางที่เป็นผู้ก าหนดแบบ
รายงานว่าจะได้หรือไม่ แล้วก็จะส่งไปให้หน่วยงานทราบอีกครั้งหนึ่งว่าแบบไหนที่ควรใช้ แบบไหนที่ไม่ควรใช้ 
เพ่ือที่จะลดค่าใช้จ่ายเรื่องของกระดาษและการรายงานที่มันล่าช้าและก็มีปัญหาเยอะ  

 

ประธาน   - การจัดอบรมเพ่ือทบทวนความรู้การเขียนบั นทึกจับกุมเป็นสิ่งที่ดี เพราะถ้าเราเขียนบันทึกจับกุม 
รัดกุม เราได้เปรียบในการขึ้นศาล ขณะนี้มีคดีเยอะมาก ให้ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุาและส่วนอุทยานแห่งชาติไป
ปรึกษาหารือกันว่าจะใช้งบประมาณจ านวนเท่าใด  ถ้ามีเงินพอก็ให้เสนอโครงการมา 

/- แบบฟอร์ม... 
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- แบบฟอร์มรายงานเป็นแบบที่กรมฯก าหนด ยังไม่มีการแจ้งยกเลิกเรายังต้องรายงานเหมือนเดิม 
ส่วน/กลุ่ม ใดที่เห็นว่าแบบฟอร์มรายงานบางอย่างไม่ควรใช้แล้ว ให้ท าหนังสือหารือไปส านักในส่วนกลาง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธาน เรื่อง มาตรการเข้มข้น เป็นมาตรการของกรมซึ่งหน่วยงานอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ปุา     เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ปุา ต้องด าเนินการให้ครบถ้วน ถ้าหน่วยงานท าไม่ครบถ้วน คณะกรรมการที่ออกไปติดตามผล
การปฏิบัติงานก็ให้รายงานมา มีหนังสือร้องเรียนมาจากชาวบ้านว่า มีรถแม็คโครไปขุดดินข้างถนนส่งรูปถ่ายมา
ด้วย ได้สั่งให้สายตรวจออก ไปดูแล้ว ให้รีบรายงานผล 2 อาทิตย์แล้ว เรื่องยังเงียบฝากผอ .ส่วนอนุรักษ์และ
ปูองกันทรัพยากรติดตามด้วย  เรื่องร้องเรียนส่วนมากเขาจะแจ้งมาในลักษณะว่า เจ้าหน้า ที่เรามีส่วนรู้เห็น
บางครั้งผมก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าจริงหรือเท็จ ส่วนมากจะร้องเรียนทางโทรศัพท์สายด่วน โทรเข้ามาซ้ าๆ กัน 
เราเคยออกไปตรวจสอบแล้วก็ มี ที่เราเคยออกไปตรวจสอบแล้วและตั้งกรรมการสอบแล้ว ผมก็บอกว่าไม่ต้อง
สอบอีกแล้วตรวจสอบก็ไม่มี เพราะเราท างานเยอะ ก็โดนร้องเรียนเยอะ เพราะไปจับเขาจะร้องมาว่าใช้อ าวุธ
ปืนข่มขู่และรีดไถ่เขา  วันหนึ่งคนเราถ้ามันจะแกล้งก็โทรไปที่กรม  ตรวจสอบว่าเป็นรายเดิม หรือไม่ดูเรื่องถ้ามัน
ซ้ าๆ ก็ไม่ต้องเสนอ แต่ให้ระวังเรื่องนี้หน่อย เจ้าหน้าที่เราบางคนหัวหน้าหน่วยงานไม่ได้ไป เรื่องอาวุธปืน ผมไม่
รู้ว่าเอาปืนไปข่มขู่จริงหรือไม่ เอาปืนไปจี้หัวเขา บางทีเราถือปืนไปเฉยๆ แล้วเขาร้ องเรียนมาในลักษณะแบบนี้ 
แต่ผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ ก็ขอก าชับให้หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามก าชับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ปุาหรือเจ้าหน้าที่
ออกตรวจว่า ไปจับกุมขอให้ใช้ค าพูด หรือกิริยาที่สุภาพในกรณีที่เขาไม่มีอาวุธหรือคาดว่าเขาจะไม่ท าร้ายหรือ
ต่อสู้ขัดขืนคุยกับเขาในแง่กฎหมายและท าบันทึกให้นิ่มนวลและก็พูดในกรณีว่าเขามีสิทธิ อะไรบ้าง อย่าใช้วาจา
ไม่สุภาพ พูดข่มขู่มันจะเป็นเรื่องร้องเรียนตามมา ผมจะเน้นย้ าพวกเราเสมอว่าในเรื่องนี้ต้องระมัดระวัง เพราะ
ส่วนมากจะเป็นแบบนี้ ใช้อาวุธปืนข่มขู่ พูดจาไม่สุภาพมีมาตลอด 
ที่ประชุม  รับทราบ 
นายพรชัย  เพชรพิมพ์พันธุ์  ผู้อ านวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์  

สืบเนื่องจากที่มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการก ากับดูแลตัวชี้วัดตามค ารับรองปฏิบัติการของ
ส านักฯ 6 ซึ่งมีตัวชี้วัดส าคัญ คณะกรรมการมีความเห็นร่วมกันว่าควรจะแจ้งในที่ประชุมคือ เรื่อง ตัวชี้วัด ที่ 
1.1.1 ร้อยละของจ านวนพื้นที่ปุาถูกบุกรุกท าลายที่ได้มีการด าเนินการทางกฎหมาย หรือจัดการตามหลัก
วิชาการ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า การจัดการตามหลักวิชาการ ซึ่งปรากฏในหัวข้อหนึ่ง เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการคุ้มครองดูแล รักษาอนุรักษ์และฟ้ืนฟูจัดการพื้นที่ปุาอนุรักษ์
ที่ถูกท าลายจนมีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับฟ้ืนคืนสภาพปุา ซึ่งมีการด าเนินการเชิงการบริหารจัดการเพื่อให้มีการ
ก ากับควบคุมพ้ืนที่ปุาที่ถูกบุกรุกท าลาย และยึดคืนมาได้ ถ้าได้รับการดูแลจัดการอย่างเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งในการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ได้ก าหนดว่า ควรจะต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่าง เช่น มีการมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาให้กับเจ้าหน้าที่โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งตัวชี้วัดจะเป็นตัววัดตามค า
รับรองที่ส านักฯ 6 รับผิดชอบ จึงขอเน้นย้ าทางหน่วยงานทุกหน่วยงานว่า  หากหน่วยงานใดยังไม่ปฏิบัติก็  คือมี
ค าสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งต้องรับผิดชอบดูแลพื้นที่ตรวจยึดนั้น อันนี้จะเป็นตัวชี้วัดของส านักฯ 
ตัวหนึ่งที่เราต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็เน้นย้ าไปยังหน่วยงานทุกหน่วยงาน ขอให้ออกค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
แล้วก็รายงานให้ส านักฯ ทราบ เพื่อจะได้เป็นหลักฐานเอกสารในการติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้ต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

/วาระท่ี 6 ... 



22 
 

วาระท่ี 6 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
6.1 การจัดงานของดีเมืองนรา 2556  

นายวัชรินท  นวลแก้ว  ผู้อ านวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชด าริ 
 1.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองแจ้งว่า ในช่วงเดือนกันยายน 2556 จะกราบทูลเชิญสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จที่ฟาร์มโคกไร่ใหญ่ซึ่งมีหน่วยงานในความรับผิดชอบของ
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 คือ สวนรวมพรรณไม้ปุา 60 พรรษามหาราชินี จะต้องเตรียมความพร้อมในด้าน
การพัฒนาพื้นที่ให้สวยงามเป็นที่สมพระเกียรติ 
 2.  จังหวัดนราธิวาสได้เชิญส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 6 เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “วันของดีเมืองนรา” 
ครั้งที่ 38 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 25 กันยายน 2556 และทางส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 6 ได้ตอบ
รับเข้าร่วมในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตร
งานนี้ด้วย ส าหรับการเตรียมการจะต้องมีค าสั่งตั้งแต่คณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานข้ึนเพื่อด าเนินการ
และอยากให้ในส่วนของคณะกรรมการอ านวยการก าหนดแนวทางเพ่ือที่คณะท างานจะได้ไปด าเนินการต่อไป 
ประธาน  คณะกรรมการอ านวยการประกอบด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องคงไม่ต้องแยกกัน ระหว่าง สบอ .6 (สงขลา ) 
และสาขาปัตตานี ส่วนคณะท างานก็ให้หน่วยงานภาคสนามในพ้ืนที่ร่วมเป็นคณะท างานโดยขอให้เป็นภารกิจ
ความรับผิดชอบของกรมอุทยานฯ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี 7 การปรับปรุงข้ันตอนวิธีการปฏิบัติบางกรณี 
 - ไม่มี 

วาระท่ี 8 เรื่อง อ่ืนๆ 
8.1  จัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) 

นายประชัน  มีบุญ  ผู้อ านวยการส่วนจัดการต้นน้ า  
ตามท่ีได้สั่งการให้ส่วนจัดการต้นน้ า น าเรื่องเข้าที่ประชุม เกี่ยวกับเรื่อง การจัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติ 

และตั้งคณะท างานศูนย์เตือนภัยพิบัติของส านักฯ 6   เสนอที่ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบ เดิมส านักฯ 6 มี
ค าสั่งที่ 438/2550 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ .ศ. 2550 จัดตั้งศูนย์ฯโดยมี ผอ .ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา เป็น
เลขานุการศูนย์ ต่อมาส านักฯ 6 ได้มีค าสั่งที่ 322/2554 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ .ศ. 2554 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติ  โดยให้ผอ .ส่วนจัดการต้นน้ าเป็นกรรมการและเลขานุการของศูนย์
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของศูนย์เป็นการต่อเนื่อง ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุาได้มอบเอกสารของศูนย์ฯเดิมท้ังหมดให้ส่วน
จัดการต้นน้ ารับมาด าเนินการแล้ว ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติฯได้สั่งยกเลิกศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่เดิมและให้จัดตั้ง
ศูนย์เตือนภัยพิบัติข้ึนใหม่ตามรูปแบบของกรมฯซึ่งมีการปรับปรุงโครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบของศูนย์เตือน
ภัยพิบัติเพื่อความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ขณะนี้ส่วนจัดการต้นน้ าได้ยกร่างค าสั่งจัดตั้งศูนย์ฯตาม
แนวทางท่ีกรมฯก าหนดเสร็จแล้วจะได้น าเสนอขอความเห็นชอบต่อไป 

 

ประธาน   ท าเสร็จแล้วส่งไปให้สาขาปัตตานีดูเป็นตัวอย่างและให้รีบท าเสนอมาเพราะกรมทวงหลายครั้งแล้ว 
และเงินกรมจะโอนมาให้ส านักฯ 50,000 บาท สาขาปัตตานี 50,000 บาท พรุ่งนี้ให้นัดประชุมเลย  
นายประชัน  มีบุญ  ผู้อ านวยการจัดการต้นน้ า  

ค าสั่งของ สบอ .6 ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเสนอวันนี้ เพียงแต่มาขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมและจะได้ส่งให้ส านักฯ สาขา ด าเนินการในท านองเดียวกัน 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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8.2 ประกาศลักษณะส าคัญขององค์การส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 
นายโกวิทย์  สันตจิตร  ผู้อ านวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ 

ผมในฐานะท่ีเป็นหัวหน้าคณะท างานจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ ก็ขอรายงานขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานในการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัดที่ 8.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญของ
องค์การซึ่งเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ .ศ. 2556  ซึ่งเรามี
ขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 5 ขั้นตอน  
 ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างานฯทางฝุายแผนงานฯได้จัดท าเรียบร้อยแล้ว 
 

 ขั้นตอนที่ 2 คณะท างานฯได้ประชุมทบทวนค าถาม 15 ค าถาม พร้อมจัดท าร่างรายงานลักษณะ
องค์การซึ่งคณะท างานและคณะกรรมการฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

 ขั้นตอนที่ 3 จัดท ารายงานลักษณะองค์การ รายงานกับ ก .พ.ร. ซึ่งฝุายแผนงานฯ เป็นเลขาก็ได้จัดท า
เรียบร้อยแล้ว 
 

 ขั้นตอนที่ 4 คณะท างานฯน ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ 
ซึ่งขณะนี้ ผอ.ส านักฯ ตอนนี้ก็ผ่านขั้นตอน 4 คะแนนแล้ว 
 

 ขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเป็นคะแนนที่ 5 เราจะต้องด าเนินงานอยู่ 3 ประการ ก็คือ  
 ประการแรก   จะต้องแจ้งเวียนหนังสือให้ทุกฝุายทราบในการประกาศลักษณะส าคัญขององค์การซึ่ง
ส านักฯ6 ได้แจ้งเวียนหนังสือให้ส่วน /กลุ่ม ทราบแล้ว ขอให้ส่วน /กลุ่ม แจ้งให้หน่วยงาน และหน่วยงานแจ้งให้
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของหน่วยงานทราบด้วย เพราะจะมีการจัดท าแบบสอบถามใน
ปลายปีงบประมาณ 
 ประการที่ 2 แจ้งเวียนผ่านเว็บไซต์ของส านักฯ 6 ซึ่งได้รับรายงานจากกลุ่มง านวิชาการ แจ้งให้ลงใน
เว็บไซต์ของส านักฯ6 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถดูในเว็บไซต์ได้ 
 ประการที่ 3 มีการท าแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ ในการรับรู้ลักษณะส าคัญขององค์การ ซึ่งจะ
สอบถามข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการทุกคน ของส านักฯ 6 ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,200 คน 
ต้องได้รับความรู้ประมาณ 80% ที่จะได้คะแนนเต็ม ซึ่งแบบสอบถามนี้จะเวียนไปประมาณเดือนสิงหาค ม ขอ
ก าชับหน่วยงาน เมื่อแบบสอบถามส่งไปถึงหน่วยงานแล้ว ขอให้แจ้งลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  
ตอบแบบสอบถามส่งมา โดยเฉพาะส านักฯ 6 (สงขลา) เพ่ือที่จะน ามาด าเนินการตัวชี้วัดที่ 8.1 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่
เราสามารถท าได้ และได้คะแนนเต็ม เพื่อฉุดคะแนนส่วนอื่นที่ตกลงไป ขอความอนุเคราะห์ด้วย 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายเรวัตร จันทนะ  หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ 

ศูนยป์ฏิบัติการสารสนเทศสงขลา มีภาระเร่งด่วนในการแปลภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือจ าแนกการใช้ประโยชน์
ที่ดิน พื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ก็อยากจะขอความร่วมมือ
หัวหน้าของหน่วยงาน ทุกท่านซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ไปตรวจสอบส่วนต่างๆ  เพ่ือประกอบการแปลภาพถ่าย 

 

ประธาน   วันนี้ส านักฯ ได้จัดเตรียมอาหารมื้อเท่ียงส าหรับเจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยงานที่มาประชุม       
เลิกประชุมขอเชิญทุกทา่นรับประทานอาหารร่วมกัน และบ่ายจะมีการแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 
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นายประยุทธ  ชุมเรียง ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา 

 ขอเรียนเพ่ิมเติมว่าวันนี้ยังมีกิจกรรมดินเนอร์โอเพ่นมายทอล์ค ซึ่งจะจัดหลังจากแข่งกีฬาเสร็จ
แล้ว ซึ่งอันนี้เป็นตัวชี้วัดของกรมอันหนึ่ง โดยกรมก าหนดให้มีกิจกรรม 2 อย่าง คือ สภากาแฟและพูดคุยมื้อ
กลางวัน แต่ส านักฯ 6 เราได้จัดเพ่ิมเติม คือ พูดคุยเปิดอกยามเย็น ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
ประธาน     กล่าวขอบคุณข้าราชการทุกคนที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
 

                                                                                    ผู้จดรายงานการประชุม 
                                (นางรัชนี  รัตนพันธุ์) 

                               เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                             (นางสาวโสภา  ชูชื่น) 

                           นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
            

 

 


